

บทคัดย่อ

ชื่อภาคนิพนธ์	:	ทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ชื่อผู้เขียน	:	พรนิศา รัตนชื่น
ชื่อปริญญา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ปีการศึกษา	:	2545

การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ และเพื่อนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมรักร่วมเพศต่อไป

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างชายหญิงจำนวน 400 คน และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปการกระจายของข้อมูล และเพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และใช้ค่าไคสแควร์ ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 20 ปี ระดับเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.01-3.00 จบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนประเภทสหศึกษา บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ภูมิลำเนาเดิมอยู่กรุงเทพและปริมณฑล และปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา
2. ปัจจัยทางด้านครอบครัว พบว่า วิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาที่มีต่อบุตรเป็นแบบเข้มงวด ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรอยู่ในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับมารดาอยู่ในระดับปานกลาง
3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้จักกับบุคคลที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ และบุคคลที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จัก คือ เพื่อนร่วมห้องเรียน ร่วมคณะร่วมมหาวิทยาลัย

4. ทักษะของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศในภาพรวม มีทัศนคติเฉยๆ ต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรเพศ อายุ กลุ่มคณะ เกรดเฉลี่ย ประเภทของโรงเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย สถานภาพสมรสของบิดามารดา ภูมิฐานะเดิม สถานที่พักอาศัยในปัจจุบัน วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร และความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับมารดา ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ ส่วนตัวแปรชั้นปี ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตร และการรู้จักกับบุคคลที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05